
สรุปข้อมูลจากการประชุม คณะกรรมการศึกษาข้อมูล อันเน่ืองมาจากค าพิพากษาของศาล

ปกครองสูงสุด เมื่อ 21 มกราคม 2564 

 

1. คณะอนุกรรมการชุด ที่ศึกษาข้อมูลและแนวทางการด าเนินการอันเนื่องมาจากค าพิพากษาของศาล

ปกครอง มองในมุมองว่าไม่อยากให้มหาลัยถูกฟ้องหาแนวทางประนีประนอมกันที่สุด โดย

คณะอนกุรรมการที่ได้แตง่ตัง้ขึ้นได้เสนอแนะ มาคือ  

1. จา่ยเต็ม 1.5/1.7 ให้กับพนักงาน  

2. ให้มหาวิทยาลัยไปประชุมช้ีแจงกับประชาคมราชภัฏ   

3. เรื่องเยียวยาของให้มหาวิทยาลัยพิจารณา โดยแยกเป็น 2 ข้อ 1.ผอ่นจ่าย 2.ตั้งกองทุน (ตาม

เอกสารวาระการประชุม) 

 

2. อธิการบดีชีแ้จงกรอบแนวคิดของการบริหารงานบุคคลด้วยงบเงินอุดหนุนในภาพรวม พร้อมสะท้อน

คิดเกียวกับปัญหา อุปสรรคหากต้องด าเนินการตาม ค าพิพากษาของศาล อาจจะมีปัญหาหากจา่ยเต็ม 

1.5/1.7 ผู้บริหารชี้แจงว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในแต่ละปีไม่เพียงพอที่จะจ่ายส าหรับทุกคนในขณะนี้  
  (1) ต้องมีการเรียกเงินคืนจากผู้ที่ได้รับเงินเกินไป  
  (2) อาจถูกฟ้องเนื่องจากกระท าผิดมติคณะรัฐมนตรีเสียเอง  
  (3) ต้องยกเลิกการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งวิชาการขาที่ 1 และ  
  (4) เลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจ านวนหนึ่งโดยผู้บริหารยอมรับว่าปัจจุบันมีการจ้างเกิน
อัตราที่ได้จัดสรรมา (ไม่มีการระบุจ านวนคน) 
 

3. อธิการบดีและผู้บริหารจะจัดประชุมรวมเพ่ือชี้แจง ท าความเข้าใจกับพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคน เพ่ือ
ต้องการทางออกร่วมกันในทางที่มหาวิทยาลัยท าได้ ซึ่ง มหาวิทยาลัยเสนอจะพิจารณาปรับฐานเงินเดือน หรือ
ปรับแก้ไขส่วนอื่นใดที่พนักงานเสนอ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสามารถท าได้ในงบอุดหนุนที่ได้รับมา เมื่อพิจารณาค า
ขอจากคณะอนุกรรมการฯ เรื่อง เยียวยานั้น ไม่สามารถจ่ายได้ย้อนหลัง เพราะไม่มีเงิน ทางผู้บริหารชี้แจงเงิน
อุดหนุนว่าน าไปใช้ในการจัดสวัสดิการจริงเหลือ 562,076.85 บาท เงินส่วนที่เหลือจะต้องส่งคืนรัฐบาลไม่
สามารถเก็บไว้ได้ 
 

4. อธิการบดีและผู้บริหารไม่อยากให้มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้น ซึ่งขอให้กรรมการทุกคนในที่นี้ไปสื่อสาร
กันให้ดีๆ กับประชาคม ว่ามหาวิทยาลัยบริหารงานโดยใช้งบประมาณที่จ ากัดและเพื่อพนักงาน

มหาวิทยาลัยทุกคนอย่างเต็มที่ 


